



TRƯỜNG THCS KỶ BÁ Xứng đáng vị trí dẫn đầu

Nhiều năm nay, Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) luôn dẫn đầu về mọi mặt trong khối các trường THCS của thành phố. Đạt được kết quả này là do tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đây đã không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu các năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đều triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệm vụ trọng tâm của năm học; phát động các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh

tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tu học và sáng tạo" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa nhà trường trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Nhà trường yêu cầu mỗi

cán bộ, giáo viên đều phải xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cho riêng mình; có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo, chủ động tiếp cận và thực hiện các hình thức tổ chức dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Qua đó, mỗi giáo viên đều nắm được yêu cầu và cách thức đổi mới phương pháp dạy và học; soạn bài chi tiết, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy để giờ học sinh động hơn, giúp học sinh hiểu bài và nắm bắt kiến thức nhanh hơn. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp luôn cao (đạt 60% so với tổng

số cán bộ, giáo viên); giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 100% (trong đó trên chuẩn là 86,5%); 98 - 100% cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến; 45 - 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố; 10 - 15% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Cùng với đó, nhà trường đặc biệt quan tâm tới các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, khuyến khích, động viên, kèm cặp các em có học lực yếu; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, chủ nhiệm lớp 7A5 cho biết: Chúng tôi rà soát, phân loại rõ trình độ từng học sinh, nắm được ưu điểm, hạn chế của các em để làm căn cứ phân loại, chia nhóm ôn tập cho phù hợp với năng lực. Từ đó giúp học sinh xác định rõ mục tiêu học tập, xây dựng kế hoạch học tập hợp lý cho bản thân mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm vững kết quả học tập của con em mình và có phương pháp rèn luyện tại gia đình. Nhờ sự cố gắng của cả thầy và trò mà năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục đại trà đạt kết quả cao; đội tuyển học sinh giỏi xếp thứ nhất thành phố; các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh và các cuộc thi đều đạt thành tích cao.

Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài giờ, đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các em được tham gia các phong trào, hoạt động ý nghĩa với chủ đề như "Bác Hồ trong trái tim em", "Hào khí Việt Nam", "Tự hào nguồn cội, kết nối yêu thương..."; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phụ nữ xưa và nay...; tổ chức các chương trình "Nuôi lợn tiết kiệm", "Gói bánh chưng xanh" và các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn... Em Bùi Hương Giang, học sinh lớp 8A5 chia sẻ: Thông qua các hoạt động ngoại khóa phong phú đã giúp chúng em phát triển toàn diện cả về thể chất và văn hóa; động viên chúng em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương, đất nước, nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Kỳ Bá sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những năm học tiếp theo để luôn xứng đáng với vị trí dẫn đầu.

THANH HUỖN



Nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ



Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà cho thân nhân liệt sĩ ở xã Hồng Phong (Vũ Thư).

Đù mới đi vào hoạt động nhưng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như tra cứu thông tin về liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết các tranh chấp thờ cúng, phần mộ liệt sĩ... có thể khẳng định Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh thực sự là địa chỉ tin cậy đối với các gia đình liệt sĩ.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh thành lập ngày 20/10/2016 với mục đích là hỗ trợ kết nối thông tin về mẹ và hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ giám định khoa học ADN; giúp các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan... Sau hơn một năm hoạt động, Hội phát triển nhanh chóng. Từ 150 hội viên, đến nay, tổng số hội viên đã lên tới 225 hội viên, sinh hoạt tại 8 huyện, thành phố, trong đó có thân nhân liệt sĩ, cán bộ, công chức, cựu chiến binh, sĩ quan quân đội... Thời gian qua, Hội đã làm tốt công tác tư vấn về chế độ, chính sách, cung cấp thông tin và giúp đỡ gia đình liệt sĩ tìm phần mộ người thân, hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp lại giấy báo tử; giúp các gia đình làm thủ tục giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ của Hội đã tìm được phần mộ của người thân. Điển hình như gia đình bà Vũ Minh Hiền, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã tìm được phần mộ của người thân. Hơn 50 năm trước, anh chồng

của bà Hiền là Trần Văn Tào, quê ở Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tham gia chiến đấu và hy sinh ở mặt trận phía Tây của Lào năm 1964. Từ khi liệt sĩ Tào hy sinh gia đình bà không biết phần mộ an táng tại đâu. Tháng 9/2017, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã liên hệ được với đội quy tập mộ liệt sĩ của Quân khu 2 để chấp nối tìm kiếm thông tin và đã xác định được đúng danh tính của liệt sĩ Tào đang yên nghỉ tại nghĩa trang Tổng Khảo thuộc tỉnh Điện Biên. Vui mừng vì tìm được mộ của anh chồng, bà Hiền chia sẻ: Nhiều năm qua gia đình tôi đã liên hệ khắp nơi nhưng không có thông tin gì về phần mộ của anh chồng. Rất may nhờ sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phần mộ của anh chồng tôi đã tìm thấy, gia đình rất phấn khởi và lựa chọn thời điểm thích hợp có thể để đưa hài cốt về nghĩa trang quê nhà.

Hiện nay, mỗi ngày có rất nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ tìm đến Hội để được tư vấn, giúp đỡ. Ông Đào Minh Mẫn, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh chia sẻ: Thái Bình còn rất nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Hội đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra, khảo sát, thu thập, điều chỉnh và bổ sung thông tin còn thiếu về danh tính liệt sĩ để làm thủ tục di chuyển, cất bốc đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang được phần mộ của người thân. Hơn một năm qua, Hội đã điều chỉnh thông tin

còn thiếu cho 28 liệt sĩ và 9 liệt sĩ đang chờ kết quả giám định ADN. Bên cạnh đó, Hội giải quyết tranh chấp thờ cúng và phần mộ liệt sĩ cho 3 thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn thân nhân 35 liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với hoạt động tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, công tác nhân đạo từ thiện, tri ân liệt sĩ được các cấp quan tâm. Từ khi thành lập, Hội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh vận động, quyên góp và tổ chức trao 27 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) và 400 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách; các cấp hội đã huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ được 2 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại Vũ Thư và Quỳnh Phụ.

Tuy còn nhiều khó khăn do chưa có trụ sở và phương tiện đi lại, trang thiết bị thiếu thốn nhưng mục tiêu của Hội trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hội viên đến cấp xã, phấn đấu các huyện, thành phố đều có các chi hội; hoàn chỉnh website của Hội để thuận tiện cho việc tra cứu, trao đổi thông tin; đồng thời, thống kê chính xác số liệt sĩ trong toàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tư vấn cho thân nhân liệt sĩ, tăng độ trong tâm là hỗ trợ thông tin để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, qua đó góp phần làm vơi đi nỗi đau hậu chiến.

NGUYỄN CƯỜNG

Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, việc tập kết, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đã trở thành nếp sống ở các khu dân cư, góp phần giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, qua hệ thống đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, pa nô, áp phích, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: MTTQ các cấp

trong huyện không chỉ tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh mà còn vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ngày tổng vệ sinh môi trường 24 hàng tháng, để rác đúng nơi quy định, xóa bỏ bãi rác tự phát, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm. Vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa ở một số trường học, thu hút hàng nghìn người xem, đem lại hiệu quả giáo dục cao.

Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức thành viên duy trì đều đặn hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, tập huấn nghiệp vụ phân loại rác tại cộng đồng. Mỗi năm truyền thông 3 - 5 cụm xã, thị trấn cho 300 - 400 lượt người.

Không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia và giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, MTTQ các cấp còn thực hiện tư vấn, phân biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát

việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường tại một số xã, thị trấn, UBND các huyện, thành phố. Qua hoạt động giám sát góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong hành động của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ và xây dựng môi trường thân thiện với đời sống.

Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Việc xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường thể hiện sự phối hợp đầy trách nhiệm giữa cấp ủy, chính quyền, ngành Tài nguyên và Môi trường với MTTQ các địa phương. Nhiều huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, khu dân cư đã ban hành nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường để phối hợp với MTTQ chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm. Để các mô hình điểm hoạt động bền vững, hiệu quả, ngành Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với MTTQ cung cấp hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn xây dựng kế hoạch

hoạt động, tổ chức truyền thông, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thi, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Ban công tác mặt trận, chỉ bộ khu dân cư tổ chức điều tra, khảo sát nắm thực trạng, vận động các tổ dân cư, các hộ gia đình ký cam kết; kể về thêm biển tường, pa nô, áp phích; kiện toàn, củng cố các tổ tự quản bảo vệ môi trường; trang bị bổ sung xe vận chuyển rác, ủng, găng tay bảo vệ lao động, vận động nhân dân giúp đỡ các tổ tự quản cả về vật chất lẫn tinh thần để họ hoạt động tích cực, hiệu quả. Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đa Giang (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng) cho biết: Lúc mới thành lập mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" cả thôn có 60 hộ tham gia đóng phí bảo vệ môi trường nhưng đến nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 140 hộ tham gia (chiếm 64% tổng số hộ của thôn). Ban công tác mặt trận thôn giao cho các đoàn thể đảm nhận vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng tháng và tự quản một đoạn đường. Vận động mỗi hộ đóng 30.000 đồng/năm để hỗ trợ các đoàn thể dọn vệ sinh. Từ khi có mô hình, toàn thôn



Người dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường.

không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, để không đúng nơi quy định như trước, cảnh quan môi trường của thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố còn phân công cho từng chi đoàn, chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, hay, huy động được đồng đội nông dân tự quản lý, đảm nhận vệ sinh từng khu vực, tuyến phố, đoạn đường, ngõ xóm, cánh đồng hoặc đảm nhận từng phần việc cụ thể như xây dựng, khơi thông hệ thống thủy lợi

nội đồng, xử lý các bãi rác thải tự phát, trồng cây xanh ở các nơi công cộng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường ở địa phương. MTTQ các cấp còn cổ vũ sự sáng tạo các hình thức thi đua chung tay bảo vệ môi trường của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, huy động được đồng đội nông dân tự quản lý, đảm nhận vệ sinh từng khu vực, tuyến phố, đoạn đường, ngõ xóm, cánh đồng hoặc đảm nhận từng phần việc cụ thể như xây dựng, khơi thông hệ thống thủy lợi

sạch", "Nói không với túi nilon khi đi chợ" của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình "Thực hiện nền nông nghiệp sạch" của Hội Nông dân...

Những tuyến đường mang tên phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên tự quản hay đường sông quê hương; phong trào trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường... hiện hữu khắp các miền quê đã góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới của tỉnh khang trang, sạch đẹp.

THU HIỀN